

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 418* Năm 9/ 2020 * Chúa nhật 05/ 04/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Lá thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

Hôm nay là Chúa Nhật lễ Lá. Chắc chắn người công giáo chúng ta ai cũng hiểu tầm quan trọng của lễ Lá và của Tuần Thánh trong đời sống đức tin của mỗi người. Thế nhưng trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng trên thế giới hiện nay thì những khuyến cáo không tụ tập đông người, hay những lệnh cách ly, phong tỏa ở khắp nơi trên thế giới làm cho việc tham dự Tuần thánh của người công giáo bị cản trở.

Để phần nào (không thay thế) bù đắp những thiếu thốn đó, Giáo hội đã có nhiều hướng dẫn để con cái mình có thể tham dự Tuần thánh trong thời gian dịch bệnh hay cấm cách. Điều quan trọng vẫn là đức tin, là sự gắn bó của chúng ta đối với Thiên Chúa. Dịch bệnh có thể làm chúng ta không thể trực tiếp tham dự thánh lễ hay các nghi thức Tuần thánh. Tuy nhiên, dịch bệnh cũng làm cho chúng ta sống trong sự khao khát.

Dịch bệnh tạo cơ hội để mỗi người chúng ta khao khát chính Chúa. Vì không thể tham dự thánh lễ nên chúng ta có thể gia tăng lời cầu nguyện riêng, tổ chức gia đình đọc kinh chung với nhau và hơn thế đây là cơ hội để mỗi người ý thức về liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa, sống trong sự khao khát Thiên Chúa. Được vậy chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui lớn lao khi được trực tiếp tham dự thánh lễ.

Vì thế, trong thời kỳ cấm cách, dịch bệnh, thay vì dồn sức để tranh luận với vị chức sắc bên tôn giáo bạn đang “chế nhạo” tôn giáo khác trong đó có người công giáo chúng ta thì chúng ta hãy cố gắng sống yêu mến : gia tăng lòng yêu mến Chúa, gia tăng lòng yêu người qua các việc bác ái hỗ trợ cho người rất nghèo đang gặp nhiều khó khăn trong hoàn cảnh hiện nay. Chính đây mới là sức sống của đạo công giáo.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

05/04/2020 CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

NGƯỜI LÀ AI?

Khi Đức Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Dân chúng trả lời: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đây.” (Mt 21,10-11)

Suy niệm: Khi chúng kiến quyền năng của Chúa, các môn đệ đã phải thốt lên: “Người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mc 4,41). Câu hỏi đó tiếp tục là thắc mắc của cư dân thành Giê-ru-sa-lem khi họ chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có: Một đoàn rước trọng thể bởi một đám rất đông hò reo vang trời. Tuy nhiên, nhiều người lại không biết nhân vật chính của cuộc rước đó là ai, họ mới hỏi nhau: “Ông này là ai vậy?” Câu trả lời cũng đến từ phía đám đông nhưng xem ra không mấy rõ ràng: “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét.” Hiển nhiên, nhiều người Do-thái vẫn chỉ coi Đức Giê-su là một ngôn sứ giống như bao ngôn sứ thời Cựu Ước của họ. Họ trả lời nhưng chính câu trả lời của họ vẫn mơ hồ về căn tính của Chúa. Chỉ khi Phi-la-tô điệu Chúa cho dân chúng với bộ dạng không còn là người để “giới thiệu”: “Này là Người”, thì chúng ta mới thấy đây mới đích thực là Đấng Mê-si-a –nghĩa là Ki-tô– Người phải chịu đau khổ, chịu chết để cứu chuộc nhân loại.

Mời Ban: “Đức Giê-su là ai?” Đó không chỉ là thắc mắc của dân thành Giê-ru-sa-lem năm xưa mà còn là câu hỏi của nhân loại thời nay, đặc biệt là những người đang khao khát được biết về căn tính thật sự của Đức Giê-su. Bạn là Ki-tô hữu, bạn sẽ giới thiệu Chúa cho người khác như thế nào?

Sống Lời Chúa: Suy niệm Đàng Thánh Giá để hình ảnh Chúa Chịu Đóng Đinh được khắc sâu trong tâm hồn bạn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con ơn can đảm để chúng con dám giới thiệu Chúa cho tha nhân.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Tòa Thánh treo cờ rử để tang cho Ý và thế giới

Để bày tỏ tình liên đới với Ý và thế giới, Tòa Thánh đã tham gia sáng kiến do các thị trường Ý tổ chức: treo cờ rử tưởng nhớ các nạn nhân của đại dịch Covid-19

Trưa thứ Ba 31.03.2020 các thành phố và các thị trấn trên khắp nước Ý đã treo cờ rủ để tang cho các nạn nhân của đại dịch, và để tôn vinh những hy sinh, dấn thân của các nhân viên y tế.

Tòa Thánh tham gia sáng kiến này biểu hiện sự gắn gũi của Giáo hội với các nạn nhân của đại dịch ở Ý và trên toàn thế giới, với các gia đình của họ, và với những người đang quảng đại chiến đấu cho việc chấm dứt đại dịch.

Hiệp hội các Thành phố Ý (ANCI) đưa ra đề xuất này, với chủ ý chia sẻ với tất cả các cộng đồng khắp nước Ý. Ông Antonio Decaro, Thị trưởng thành phố Bari và Chủ tịch Hiệp hội các Thành phố Ý cho biết sáng kiến như một dấu chỉ nâng đỡ nhau.

❖ Các nghi lễ ĐTC Phanxicô cử hành trong Tuần Thánh và Phục Sinh

Chương trình các lễ nghi trong Tuần Thánh và Phục sinh của ĐTC có thay đổi, so với chương trình được dự định trước khi virus corona bùng phát. Theo chương trình mới, ĐTC sẽ cử hành các nghi lễ bên trong đền thờ thánh Phêrô và không có giáo dân tham dự.

Hôm thứ Sáu 27.03 vừa qua, Vatican đã thông báo chương trình các lễ nghi Tuần Thánh ĐTC sẽ cử hành. Các Thánh lễ sẽ được truyền hình trực tiếp cho giáo dân tham dự trên các kênh truyền thông.

Chúa Nhật Lễ Lá, Tam Nhật Vượt Qua và lễ Phục Sinh sẽ được cử hành tại bàn thờ Ngai tòa thánh Phêrô, bên trong đền thờ, nghĩa là bàn thờ phía sau bàn thờ tuyên xưng đức tin và sẽ không có sự tham dự của giáo dân.

- Cụ thể là vào ngày 05.04, vào lúc 11 giờ, ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, tưởng niệm Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem. (Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)

- Ngày 09.04, vào lúc 18 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ thứ Năm Tuần Thánh, cử hành bữa Tiệc Ly của Chúa.

- Ngày 10.04, thứ Sáu Tuần Thánh, vào lúc 18 giờ, ĐTC sẽ cử hành cuộc Thương Khó của Chúa và vào lúc 21 giờ, thay vì ngắm Đàng Thánh giá tại đấu trường Colosseo, ĐTC sẽ hướng dẫn buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại thềm đền thờ thánh Phêrô. (Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt)

- Ngày 11.04, lúc 21 giờ, ĐTC sẽ cử hành Lễ Vọng Phục Sinh và ngày 12.04, vào lúc 11 giờ, ngài sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh. Sau Thánh lễ, ĐTC sẽ ban phép lành truyền thống Urbi et Orbi. (Vatican News sẽ truyền hình trực tiếp với thuyết minh Tiếng Việt).

❖ Tòa Thánh chúc mừng lễ Phật Đản

Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử trên toàn thế giới nhân đại lễ Phật Đản. Trong thông điệp, Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cùng cộng tác xây dựng một nền văn hóa tử bi, huynh đệ và gặp gỡ, giúp xoa dịu đau khổ của nhân loại và sự thương tổn của môi trường.

Cảm thông và huynh đệ

Thông điệp của Tòa Thánh nêu bật giá trị cao quý của lòng từ bi và tình huynh đệ trong cuộc hành trình tâm linh của các tôn giáo, trong việc làm chứng tá và phục vụ nhân loại và một trái đất bị thương tổn. Thông điệp cũng nhắc lại Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại được ĐTC ký tại Dubai và cuộc gặp gỡ của ĐTC với Đức Tăng thống Phật giáo Thái Lan. Qua đó cho thấy chúng ta có thể đóng góp vào việc hình thành một nền văn hóa từ bi, huynh đệ và gặp gỡ.

Giảm bớt đau khổ của nhân loại và môi trường

Hội đồng Tòa Thánh nhận định rằng gương mẫu của Đức Phật, đi tìm sự khôn ngoan, cạo tóc, từ bỏ ngôi vị hoàng tử của mình, và gương mẫu của thánh Phanxicô, cắt tóc, mặc lấy y phục của người hành khất, gọi hứng cho chúng ta sống từ bỏ và suy nghĩ về những gì quan trọng nhất. Điều này giúp chúng ta dần thân cách tự do hơn để thúc đẩy văn hóa từ bi và huynh đệ để giảm bớt đau khổ của nhân loại và môi trường.

Liên đới hoàn vũ

Hội đồng Tòa Thánh tin rằng sự liên đới hoàn vũ là điều cần thiết cho tiến trình giáo dục cho cuộc hành trình mà các tôn giáo chia sẻ với nhau. Trong tinh thần này, Tòa Thánh mời các Phật tử cộng tác vào sự kiện toàn cầu về đề tài “Tái khám phá Hiệp ước toàn cầu về giáo dục”, được tổ chức vào ngày 15.10 năm nay, để cổ vũ sáng kiến cách cá nhân và trong các cộng đồng Phật giáo, để vun trồng một chủ nghĩa nhân văn mới.

Cuối cùng Hội đồng Tòa Thánh mời gọi các Phật tử cầu nguyện cho những nạn nhân của virus corona và cho những người chăm sóc họ, và khuyến khích các tín đồ sống thời gian khó khăn này với hy vọng, từ bi và bác ái.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ Làm gì trong những ngày đại dịch?

Trong những ngày này, chúng ta không thể đến nhà thờ để tham dự thánh lễ chung với nhau, chúng ta vẫn có thể gia tăng lòng khao khát Chúa qua đời sống cầu nguyện cá nhân hay cùng với gia đình mình, xem lễ trực tuyến, đọc và suy niệm Lời Chúa, đọc kinh thánh, lần chuỗi mân côi, nuôi dưỡng tình bác ái huynh đệ bằng cách để ý và quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xin Chúa ban sức mạnh giúp chúng ta vượt qua cơn đại dịch này.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Cơm Minh Đức:** 2.000.000đ.